

Tô Gia Huy – Lớp trưởng gương mẫu với ước mơ cao đẹp

Dáng người dong dỏng, nước da trắng, đôi mắt đen láy tinh anh cùng nụ cười rạng rỡ thân thiện, đó là ấn tượng của mọi người trong lần đầu gặp cậu học sinh này. Em Tô Gia Huy - học sinh lớp 5A6 Trường Tiểu học Gia Thụy là một tấm gương học sinh tiêu biểu, được thầy cô tin tưởng, giữ chức vụ lớp trưởng đã 5 năm rồi. Là một cán bộ lớp, Huy luôn nghiêm túc trong học tập, kỷ luật. Bạn bè, thầy cô đều dành cho Huy những lời khen ngợi về một cậu bé chăm ngoan, học giỏi toàn diện.



Em Tô Gia Huy - Học sinh lớp 5A6 Trường Tiểu học Gia Thụy

Phương châm “Chưa làm bài xong, chưa đi ngủ. Chưa làm bài đủ, chưa đi chơi”

Những dòng chữ ngay ngắn, sách vở được sắp xếp gọn gàng, tác phong nhanh nhẹn, tập trung cao độ khi học – đó là những điều mà các thầy cô giáo luôn nhớ về Huy. Không chỉ nghiêm túc, chín chu trong mọi việc, Gia Huy được mọi người yêu quý vì tấm lòng tốt bụng, biết sẻ chia, luôn lắng nghe và tôn trọng ý kiến các bạn trong lớp nhưng cũng rất cương trực, thẳng thắn.

Gia Huy là một cậu học trò chăm ngoan, lễ phép và rất hoạt bát trong các hoạt động tổ - đội - nhóm, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại trường học. Có lẽ, từ những thói quen bình thường nhưng tích cực đó mà em đã rèn luyện được cho mình những phẩm chất tốt đẹp trong xây dựng các tiêu chí của một học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện. Gia Huy là một học sinh chăm ngoan, nghe lời và rất thông minh, không chỉ thực hiện tốt 5 điều Bác dạy thiếu niên nhi đồng, mà khi được giao nhiệm vụ nào đó, em cùng với các bạn trong lớp luôn hoàn thành tốt. Huy có thành tích học tập rất tốt, em học rất đều tất cả các môn và nổi trội nhất là môn Toán. Trong giờ học em luôn chăm chú nghe giảng, hăng hái giơ tay phát biểu xây dựng bài, những kiến thức nào chưa hiểu em sẽ hỏi thầy cô ngay để có thể hiểu rõ hơn về những kiến thức đó, cũng như để mở rộng thêm tầm hiểu biết của mình. Vì vậy mà trong các bài kiểm tra, các kì thi cuối năm học, em luôn đạt kết quả tốt. Học giỏi như vậy nhưng Gia Huy không kiêu căng, cho mình là hơn mọi người, mà em rất chan hòa với các bạn trong lớp, tích cực giúp đỡ các bạn trong học tập. Em sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ về cách học và góp ý, động viên những bạn học yếu hơn, do đó Gia Huy luôn là nhân tố tạo cho tập thể lớp sự đoàn kết, thân thương và cùng tiến bộ. Hình ảnh Gia Huy luôn thân thiện ngồi hướng dẫn bạn học đã trở nên quen thuộc trong ngôi nhà chung 5A6.

"Bật mí" về bí quyết giành kết quả cao tại các kỳ thi, Gia Huy chia sẻ, phương châm của em là ***"Chưa làm bài xong, chưa đi ngủ. Chưa làm bài đủ, chưa đi chơi"***. Em cũng tâm sự thêm, nhờ tâm lý thoải mái, biết cách sắp xếp thời gian cùng với sự quan tâm tận tình của bố mẹ và thầy cô đã giúp em tự tin hoàn thành tốt bài thi. Đối với Huy, mỗi kỳ thi còn mang đến cơ hội quý báu để em được gặp gỡ, trau dồi kiến thức với nhiều bạn bè đến từ các trường, đồng thời hiểu rõ năng lực thật sự của bản thân. Ngoài những giờ học ở lớp, em còn dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm nhiều nguồn tài liệu bổ ích ở thư viện, tìm kiếm thêm những thông tin trên Internet để tích lũy thêm kiến thức. Nhận xét về em Tô Gia Huy, cô Nguyễn Thị Ngọc Ánh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2 của em cho biết: "Huy là một học trò thông minh, ngoan ngoãn, năng động. Tuy đam mê học môn Toán, nhưng Huy lại học đều ở tất cả các môn. Trong năm học này, em đã đạt danh hiệu: "Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện".



Những thành tích mà Gia Huy đã đạt được

Luôn cân bằng giữa việc học tập và giải trí

Bên cạnh những thành tích tiêu biểu, nổi bật nêu trên, Huy là một học sinh gương mẫu, tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát, sống tình cảm, gần gũi, thân thiện với mọi người. Với sự hoạt bát, năng động của mình, Huy đã luôn hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc trong lớp. Em luôn biết động viên, chia sẻ, khích lệ để các bạn tham gia nhiệt tình các phong trào thi đua của trường, của lớp.

Gia Huy là một học sinh năng động. Bất kể cuộc vui nào của lớp bạn cũng tham gia đầy nhiệt tình. Đầu năm vừa qua, nhà trường tổ chức cho học sinh trình diễn thời trang tại sân khấu trường, Gia Huy và bạn cùng lớp Minh Thư đại diện chi đội 5A6 đã sải những bước chân thật tự tin và tuyệt đẹp. Tiết mục đã được cả trường khen ngợi bằng những tràng pháo tay không dứt. Cũng chính vì sự hoạt bát, năng động của mình

mà Huy đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ thầy cô giao cho hay những công việc trong lớp. Vì thế, em đã giành được sự tin yêu cũng như lòng quý mến của các bạn và thầy cô.



Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nên Gia Huy đã sớm hình thành ý thức, luôn là tấm gương cho em trai trong gia đình. Lúc ở nhà, em thường phụ giúp cha mẹ, dạy dỗ em trai học tập.



Ước mơ trở thành bác sĩ vùng cao chữa bệnh cho mọi người

Kể về ước mơ của mình, em chia sẻ “Em mong ước lớn lên sẽ trở thành bác sĩ để chăm sóc, khám chữa bệnh cho mọi người, tìm ra những phương pháp chữa bệnh mới giúp giảm bớt những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho người bệnh”. Mỗi dịp nghỉ hè, Huy có cơ hội cùng bố mẹ đi từ thiện ở những vùng cao khó khăn. Nhìn các bạn nhỏ và những người dân ở đây thiệt thòi, thiếu ăn thiếu mặc mà em cảm thấy vô cùng đồng cảm. Em sẽ luôn cố gắng phấn đấu chinh phục được ước mơ ấy để sau này có thể mở được một phòng khám miễn phí dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Gia Huy đã để lại trong lòng thầy cô, bạn bè những ấn tượng thật khó phai. Em thực sự là một tấm gương sáng, tiêu biểu, điển hình trong học tập và rèn luyện; là niềm tự hào của nhà trường, của thầy cô và gia đình. Thầy cô hi vọng em sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập. Chúc em sẽ tiến cao, tiến xa và rải những bước vững chắc trên con đường của mình sau này. Hãy cố gắng, nỗ lực để biến ước mơ thành hiện thực nhé!